

**รายละเอียดของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงาน
บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“โครงการ ESOP 2010”)**

1. วัตถุประสงค์และความจำเป็น

วัตถุประสงค์หลักในการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในครั้ง นี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงาน/การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเป็นเอกภาพ (Unity) และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยจะรวมไปถึงธุรกิจใหม่และทีมงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ อันจะเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ และเมื่อพิจารณาจากผลของการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในปี 2543 (DELTA-W1) และปี 2548 (DELTA-W2) ก็เป็นเครื่องพิสูจน์ว่าบริษัทฯ สามารถรักษามูลค่าคงที่ไว้ทำงานกับบริษัทฯ และสร้างความผูกพันที่มีต่อบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพของบุคลากร ซึ่งจะนำไปสู่ความสำเร็จและการเติบโตให้กับบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง

2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิ

ชื่อหลักทรัพย์	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3 (“DELTA-W3”)
ประเภทของหลักทรัพย์	: ชนิดระบุชื่อผู้ถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	: ห้า (5) ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ
จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขาย	: 62,300,000 หน่วย
จำนวนหุ้นสามัญที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ	: 62,300,000 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 4.99 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ (ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553 จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ มีจำนวนเท่ากับ 1,247,380,634 หุ้น)
ลักษณะการเสนอขาย	: ใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมอบหมายให้คณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (โปรดพิจารณารายชื่อคณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในข้อ 4.) เป็นผู้พิจารณาจัดสรรภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	: 0 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้สิทธิ	: ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 (หนึ่ง) หน่วย ต่อหุ้นสามัญ 1 (หนึ่ง) หุ้น ทั้งนี้ อัตราการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ
ราคาการใช้สิทธิ	: 12.50 (สิบสองบาทห้าสิบบาท) บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 50.16 จากราคาตลาด ราคาตลาด หมายถึง ราคาถ่วงเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของ

บริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 พิจารณาวาระ เรื่อง การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 2010 คือ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2553

ทั้งนี้ ราคาการใช้สิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิตามที่กำหนดในข้อ 5.

ระยะเวลาในการห้ามขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Lock-up Period) : ใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,840,000 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้งนี้จะอยู่ภายใต้กำหนดระยะเวลาในการห้ามขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Lock-up Period)

บริษัทฯ จะมีข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกับกรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรทุกรายเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Lock-up Period) ระยะเวลาในการขาย และ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่สามารถขาย กล่าวคือ กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรทุกรายจะไม่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวน 49,840,000 หน่วยหรือคิดเป็นร้อยละ 80 ของจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ได้ทันที (Lock-up Period) แต่จะสามารถทยอยขายใบสำคัญแสดงสิทธิ จำนวน 49,840,000 หน่วยได้ตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด (“ระยะเวลาที่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้”) ดังนี้

ครั้งที่ 1

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรทุกรายจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนรวมกันได้ไม่เกิน 12,460,000 หน่วย

ครั้งที่ 2

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2556 กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรทุกราย จะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนรวมกันได้ไม่เกิน 12,460,000 หน่วย

ครั้งที่ 3

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2557 กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรทุกราย จะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนรวมกันได้ไม่เกิน 12,460,000 หน่วย

ครั้งที่ 4

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรทุกราย จะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิในจำนวนที่เหลืออยู่ทั้งหมดได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนดังกล่าวฝากไว้กับบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (“TSD”) และเมื่อครบ

กำหนดระยะเวลาที่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ในแต่ละคราวตามที่กำหนดข้างต้น บริษัทฯ จะแจ้ง TSD ให้ดำเนินการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานผู้ที่ได้รับการจัดสรร โดยกรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรทุกรายจะสามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในแต่ละครั้งข้างต้น แต่ทั้งนี้ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรจะสามารถขายและใช้สิทธิได้ทั้งหมด จะเท่ากับ จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับการจัดสรรส่วนที่ไม่อยู่ภายใต้ข้อกำหนดการห้ามขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมกับจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่พ้นกำหนดระยะเวลาในการห้ามขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

นอกจากนี้ ในข้อตกลงเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Lock-up Period) ระยะเวลาในการขาย และจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะสามารถขายข้างต้น กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรทุกรายตกลงที่จะไม่ใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ภายใต้กำหนดระยะเวลาในการห้ามขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Lock-up Period) และตกลงที่จะให้บริษัทฯ มีสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวให้แก่กรรมการและพนักงานแต่ละรายได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงเพิ่มหรือลดจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวโดยจะพิจารณาจากผลงาน ศักยภาพ และประโยชน์ที่ทำให้แก่บริษัทฯ หรือบริษัทย่อยเป็นสำคัญ

อนึ่ง ในกรณีที่วันครบกำหนดระยะเวลาที่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้ครั้งใดเป็นวันซึ่งไม่ใช่วันทำการ บริษัทฯ จะแจ้ง TSD ให้ดำเนินการโอนใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรในวันทำการถัดจากวันครบกำหนดระยะเวลาที่สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิได้

วันทำการ หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการเป็นการทั่วไป ซึ่งมีแต่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

ระยะเวลาการใช้สิทธิ

: ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้จำนวน 5 ครั้ง กล่าวคือในวันที่ 10 มกราคม ของปี 2555 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2558 และวันครบกำหนดการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายจะตรงกับวันครบอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ (ห้า (5) ปี) หลังจากวันที่ออกไปสำคัญแสดงสิทธิ (“วันกำหนดการใช้สิทธิ”)

ในการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะสามารถนำมาใช้สิทธิซื้อหุ้นจะต้องไม่เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิที่อยู่ภายใต้กำหนดระยะเวลาในการห้ามขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (Lock-up Period)

สำหรับระยะเวลาการใช้สิทธิ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความ
แจ้งการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิมายังบริษัท ภายในห้า (5) วัน
ทำการ ก่อนวันกำหนดการใช้สิทธิ อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาแจ้งความแจ้ง
ในการใช้สิทธิครั้งสุดท้าย จะเท่ากับ สิบห้า (15) วัน ก่อนวันกำหนดการ
ใช้สิทธิครั้งสุดท้าย

ทั้งนี้ หากวันกำหนดการใช้สิทธิครั้งใดเป็นวันซึ่งไม่ใช่วันทำการ
ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิได้ใน
วันทำการก่อนหน้าวันครบกำหนดการใช้สิทธิดังกล่าว

วันทำการ หมายถึง วันที่ธนาคารพาณิชย์เปิดทำการเป็นการทั่วไป ซึ่ง
มิใช่วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือวันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศให้
เป็นวันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์

- ระยะเวลาการเสนอขาย : บริษัท จะต้องเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิภายใน 6 (หก) เดือน นับ
แต่วันที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และจะเสนอขายใบสำคัญแสดง
สิทธิภายหลังจากใบสำคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนักงานของบริษัท (DELTA-W2) หมดอายุลง ซึ่งจะตรงกับวันที่ 19
ธันวาคม 2553
- วิธีการจัดสรร : จัดสรรโดยตรงให้กับกรรมการและพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อย
- อัตราสูงสุดในการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ : ไม่มีบุคคลใดได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นจำนวนมากกว่า
หรือเท่ากับร้อยละห้า (5%) ของการจัดสรรทั้งหมด
- เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับ
การเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ : เมื่อมีการดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ตามที่กำหนดในข้อกำหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่ง
เป็นเหตุการณ์ที่กำหนดไว้ตามประกาศสำนักงาน ก.ล.ต.
- สิทธิและประโยชน์อย่างอื่นนอกจาก
สิทธิและประโยชน์ตามปกติของหุ้น
สามัญ : -ไม่มี-
(หุ้นสามัญซึ่งออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิจะมีสิทธิ
และสภาพเช่นเดียวกับหุ้นสามัญที่เคยได้ออกไว้ก่อนหน้าการออก
ใบสำคัญแสดงสิทธิครั้งนี้)
- ตลาดรองของใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ไปจดทะเบียนเป็น
หลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ
ใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท จะนำหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

นายทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิ : บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด

3. ความจำเป็นในเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ (พิจารณาจากราคาเสนอขายรวมกับราคาการใช้สิทธิ) ในราคาต่ำกว่าร้อยละเก้าสิบ (90) ของราคาตลาด

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในครั้ง นี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการเสริมสร้างการทำงาน/การปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้มีความเป็นเอกภาพ (Unity) และเป็นหนึ่งเดียวกัน โดยจะรวมไปถึงธุรกิจใหม่และทีมงานใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งเป็นไปตามแผนการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ ทั้งนี้ การกำหนดราคาเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำเพื่อส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรร ซึ่งจะทำให้กรรมการและพนักงานมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของบริษัทเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการตอบแทนการปฏิบัติงานของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยทั้งในอดีตที่ผ่านมาและต่อไปในอนาคต ตลอดจนเพื่อเป็นแรงจูงใจให้กรรมการและพนักงานดังกล่าวมีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้กรรมการและพนักงานที่มีความรู้ความสามารถทำงานกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยต่อไปในระยะยาว อันจะทำให้บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง และสร้างประโยชน์สูงสุดให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว

ทั้งนี้ ในการพิจารณาราคาตลาดบริษัทฯ ใช้ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลัง 15 วันทำการติดต่อกันก่อนวันที่คณะกรรมการมีมติเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 พิจารณาวาระเรื่อง ESOP 2010 คือ ระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม 2553 จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2553 ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสม

4. หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิและการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1 หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

4.1.1 คณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอำนาจดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณากำหนดรายชื่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยที่มีสิทธิได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิและจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานแต่ละรายดังกล่าวจะได้รับ
- (2) เปลี่ยนแปลง เพิ่ม หรือลด จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิของกรรมการและพนักงานที่ได้รับการจัดสรรไปแล้ว (โปรดพิจารณารายละเอียดในข้อ 2.)
- (3) กำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นเกี่ยวกับการออกและเสนอขายและการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานในครั้ง นี้

4.1.2 บริษัทฯ สามารถนำใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่กรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย รายอื่นต่อไปได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

- (1) กรณีที่กรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิลาออกหรือพ้นจากตำแหน่ง
- (2) กรณีที่กรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิสิ้นสุดสภาพการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เนื่องจากเสียชีวิต สาบสูญ ไร้สมรรถภาพไม่สามารถจัดการงานของตนเองได้
- (3) กรณีที่กรรมการหรือพนักงานที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เนื่องจากเกษียณอายุ หรือครบวาระในการดำรงตำแหน่ง

ทั้งนี้ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้พิจารณาจัดสรร โดยพิจารณาตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการที่กำหนด และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551

โดยคณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ประกอบด้วย

1. นาย เขีย เขิง เขียน ประธานกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
2. นาย หมิง เจ็ง หวัง กรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
3. นาย อนุสรณ์ มุทธาธิศ กรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ
4. นาย หยู เป้อ เหวิน กรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

กรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งจะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในวาระใดจะต้องงดออกเสียงในวาระนั้น หรือออกจากที่ประชุมเป็นการชั่วคราวขณะที่ประชุมมีการพิจารณาวาระดังกล่าว

4.1.3 คุณสมบัติของกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

1. เป็นกรรมการ หรือ พนักงานของบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย
2. เป็นพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยตั้งแต่ตำแหน่ง Level 3 (C3) หรือมากกว่าซึ่งต้องผ่านช่วงทดลองงานมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 120 วัน และต้องไม่เป็นพนักงานซึ่งมีวาระการจ้างงานชั่วคราว
3. จำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิที่กรรมการและพนักงานแต่ละรายจะได้รับไม่จำเป็นต้องมีจำนวนเท่ากัน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง และ/หรือ ประสบการณ์ และ/หรือ อายุงาน และ/หรือ ผลงาน และ/หรือ ศักยภาพ และ/หรือ ประโยชน์ที่ให้แก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย
4. ในกรณีอื่น ๆ นอกจากข้อ 2. และ 3. ข้างต้น ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นผู้พิจารณาต่อไป

4.2 วิธีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องแจ้งความจำนงในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ภายในระยะเวลาที่จะกำหนดโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการของบริษัทฯ หรือคณะกรรมการบริหาร หรือคณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิมอบหมายต่อไป

5. เงื่อนไขการปรับสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการปรับราคาการใช้สิทธิ อัตราการใช้สิทธิ หรือจำนวนใบสำคัญแสดงสิทธิ เมื่อมีเหตุการณ์ใด เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม

- 5.1 เมื่อบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ อันเป็นผลจากการรวมหรือการแบ่งแยกหุ้นสามัญที่ได้ออกไว้แล้วของบริษัทฯ
- 5.2 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ ประชาชนทั่วไปในราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่ออกใหม่คำนวณได้ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของ "ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัทฯ"
- 5.3 เมื่อบริษัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ออกใหม่ใดๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม และ/หรือ เสนอขายประชาชนทั่วไป โดยที่หลักทรัพย์นั้นมีสิทธิที่จะแปลงสภาพ/เปลี่ยนเป็นหุ้นสามัญได้หรือให้สิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ (เช่น หุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ) โดยที่ราคาสุทธิของหุ้นสามัญที่จะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดังกล่าวต่ำกว่า "ราคาตลาดของหุ้นสามัญบริษัทฯ"
- 5.4 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นสามัญให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

- 5.5 เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอัตราร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ของบริษัทสำหรับการดำเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีที่ตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ
- 5.6 ในกรณีที่มีเหตุการณ์ใดๆ อันทำให้ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิเสียสิทธิและผลประโยชน์อันพึงได้ โดยที่เหตุการณ์ใดๆ นั้น ไม่ได้กำหนดอยู่ในข้อ 5.1 ถึงข้อ 5.5 บริษัทฯ จะพิจารณาเพื่อกำหนดการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและ/หรืออัตราการใช้สิทธิ โดยให้ถือว่าผลการพิจารณานั้นเป็นที่สิ้นสุด

6. การครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัทฯ จะดำเนินการยกเลิกใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้รับการจัดสรรและใบสำคัญแสดงสิทธิที่ไม่ได้ดำเนินการใช้สิทธิ ก่อนวันที่ใบสำคัญแสดงสิทธิหมดอายุลงซึ่งตรงกับวันที่ครบกำหนดห้าปีนับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ

7. ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

7.1 การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)

ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานเท่ากับ 12.50 บาทต่อหุ้น ซึ่งต่ำกว่าราคาตลาด ดังนั้น การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จัดสรรให้กรรมการและพนักงานจะส่งผลให้เกิดการลดลงของราคาหุ้น

ราคาการใช้สิทธิ	:	12.50 บาทต่อหุ้น
ราคาตลาด (ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างวันที่ 15 กรกฎาคม ถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2553)	:	25.08 บาทต่อหุ้น
ผลกระทบที่คาดว่าจะมีต่อการลดลงของราคาหุ้น	:	2.39 %

7.2 การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

ในกรณีที่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิโดยกรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย เต็มทั้งจำนวนที่เสนอขายในครั้งนั้น ความเป็นเจ้าของและสิทธิออกเสียงของผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ จะได้รับผลกระทบจากการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นภายหลังการใช้สิทธิ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จำนวนหุ้นที่จดทะเบียนและชำระแล้ว (ณ วันที่ 6 สิงหาคม 2553)	:	1,247,380,634 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)
จำนวนหุ้นจากการใช้สิทธิ	:	62,300,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)
จำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการใช้สิทธิ	:	1,309,680,634 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้เท่ากับ 1 บาท)
ผลกระทบต่อ การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น สูงสุด	:	4.76 %

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะสามารถทยอยใช้สิทธิซื้อหุ้นได้ตามเงื่อนไขการใช้สิทธิ โดยครั้งแรกที่สามารถใช้สิทธิตรงกับวันที่ 10 มกราคม 2555 และการใช้สิทธิครั้งต่อไป จะตรงกับวันที่ 10 มกราคม ปี 2556 ปี 2557 และปี 2558 และครั้งสุดท้ายในวันที่ครบกำหนดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ ดังนั้น ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นที่จะเกิดจากการใช้สิทธิซื้อหุ้นตามใบสำคัญแสดงสิทธิจึงมีลักษณะที่ค่อยๆ เพิ่มขึ้น โดยมีอัตราการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นสูงสุดร้อยละ 4.76 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ปีที่	จำนวนหุ้นที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิในแต่ละปี	จำนวนหุ้นสะสมที่เกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ	ผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (%)
1	12,460,000	12,460,000	0.99
2	12,460,000	24,920,000	1.96
3	12,460,000	37,380,000	2.91
4	12,460,000	49,840,000	3.84
5	12,460,000	62,300,000	4.76

หมายเหตุ : อัตราผลกระทบต่อการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้นในตารางด้านบนคำนวณโดยใช้สมมติฐานว่าจะมีใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะสามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นเพิ่มอีกปีละ 12,460,000 หน่วย และผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิใช้สิทธิซื้อหุ้นครบทั้งจำนวน

7.3 ค่าใช้จ่ายของบริษัท

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2553

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2553 จะไม่ส่งผลกระทบต่องบกำไรขาดทุนของบริษัทภายใต้มาตรฐานการบัญชีไทยซึ่งใช้อยู่ในปัจจุบัน

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2554

การจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิในปี 2554 อาจส่งผลให้บริษัทต้องรับรู้รายการดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุนของบริษัท หากสภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทยบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินไทยในปี 2554

ทั้งนี้ ตามร่างมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับปัจจุบัน หากใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรนั้นไม่มีราคาตลาด บริษัทต้องประมาณมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธินั้นโดยใช้เทคนิคการวัดมูลค่าเพื่อประมาณมูลค่ายุติธรรมของใบสำคัญแสดงสิทธินั้น ณ วันที่กิจการจัดสรร

8. ลักษณะและเงื่อนไขของใบสำคัญแสดงสิทธิ

การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท หรือบริษัทย่อยในครั้งนี้ บริษัทฯ ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 และเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะนำใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ และหุ้นที่จะเกิดจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ จึงต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 รวมทั้งข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การรับใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญหรือหุ้นบุริมสิทธิหรือหุ้นกู้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2544 หรือประกาศอื่นใดที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมหรือใช้บังคับแทน รวมทั้งกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องรับผิดชอบชำระภาษีและภาระหน้าที่ตามประมวลรัษฎากรหรือกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

9. สิทธิของผู้ถือหุ้นในการคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิตามโครงการ ESOP 2010

ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 32/2551 เรื่อง การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและพนักงาน และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 34/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิในราคาต่ำ จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมคัดค้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ดังกล่าว

ผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิจะต้องออกเสียงในวาระที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญแสดงสิทธิ

10. ความช่วยเหลือทางการเงินซึ่งบริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย

- ไม่มี-

11. อื่น ๆ

ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ และ/หรือ บุคคลอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย หรือคณะกรรมการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ มีอำนาจในการกำหนด เปลี่ยนแปลง หรือ เพิ่มเติมรายละเอียดและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ เท่าที่สามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมายหรือดำเนินการอื่นใดซึ่งไม่ใช่สาระสำคัญเกี่ยวกับผู้ถือหุ้น อาทิ วัน เวลา และ ขั้นตอนการเสนอขาย ขั้นตอนการใช้สิทธิ ฯลฯ หรือกำหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และให้มีอำนาจในการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับ โครงการ ESOP 2010 และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทฯ ตามที่เห็นสมควรและสามารถกระทำได้ภายใต้กฎหมาย ซึ่งรวมถึงอำนาจในการจัดเตรียม แก๊ซ เจริจา ตกลง ยื่นคำขอ และ/หรือ เอกสารอื่นติดต่อ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหรือหลักฐานอื่น ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมถึงดำเนินการจดทะเบียนใบสำคัญแสดงสิทธิและหุ้นออกใหม่จากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิให้เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์